

กำหนดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการพหุศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ 23 มีนาคม 2561

ห้องคอนเวนชัน ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (ส่วนวังจันทร์)

กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เวลา 13.00 – 14.00 น.

ลำดับ	รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
1	P-ED-001	การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง“พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา โดยกระบวนการ Focus group”	ประพันธ์ นัยเนตรสุวรรณ
2	P-ED-002	ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาคณิตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	ทงเกียรติ พลไชยา
3	P-ED-003	ผลการใช้สื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย m-learning เรื่อง พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์	กนกกร พรชัยกุลวงษ์
4	P-ED-004	การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41	สุรรัตน์ บุญประสิทธิ์
5	P-ED-005	แนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ฐิติรดา เปรมปรี
6	P-ED-007	ผลการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 2	ณัฐทิยาภรณ์ การะเกตุ
7	P-ED-027	การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการสอบ TOEIC โดยการใช้แบบฝึกหัดการฟัง Mock TOEIC	จิรัสตา เกษมสุข
8	P-ED-028	การศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ของครูโรงเรียนมัธยม จังหวัดนครสวรรค์	สุดารัตน์ จันทร์ศรี
9	P-ED-030	การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1	กมลวรรณ นาजूย
10	P-ED-031	การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจรรย์ญาณและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	พีรศักดิ์ แก้วจ้ง
11	P-ED-032	การศึกษาปัญหาในการดำเนินงานสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3	ทง มาไชยนาม
12	P-ED-033	สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชางานนิวมแตติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง หลักการทำงานของกระบอกสูบ	สุรสิทธิ์ แสนทอน
13	P-ED-035	การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร	วัชรภรณ์ ปาละวันนา
14	P-ED-036	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจความเชี่ยวชาญของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3	สุธาสินี สังฤทธิ์
15	P-ED-037	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1	รัฐนันท์ สุนันทวนิช
16	P-ED-038	การศึกษาสภาพการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพิจิตร เขต 2	ศุภลักษณ์ ศรีรัฐวัฒน์

กำหนดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการพหุสภกรรมการวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ลำดับ	รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
17	P-ED-039	การใช้เว็บการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน	วุฒิชัย พิลึก
18	P-ED-040	การจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจกต์บล็อกแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	นัทกาญจน์ จ้วนจินดา
19	P-ED-041	การศึกษาการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41	ศิริภรณ์ ยาแก้ว
20	P-ED-042	การศึกษาสภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน หมวดที่ 2 มาตรฐานด้านครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก	กฤติกา ยอดทอง
21	P-ED-043	การบริหารจัดการกิจกรรมและประสิทธิผลของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร	ปริศนา งามทวีกุล
22	P-ED-044	การศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41	ภูเบศร์ เข้มทอง
23	P-ED-047	ผลการใช้การเรียนรู้นอกสถานที่เสมือนที่มีต่อผลการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานทดแทนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6	วุฒิชัย พิลึก
24	P-ED-048	การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะตามหลักการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	ยุติวิชญ์ เทือกตา
25	P-ED-049	ผลของการใช้กิจกรรมบริหารสมอง (Brain Activation) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู	ภาวิดา มหาวงศ์
26	P-ED-051	การศึกษาดำรงโภชนาการที่บ้านชาวไทยทรงดำ กรณีศึกษา : หมู่บ้านแหลมมะค่า ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	วิรัชยา อินทะกันต์
27	P-ED-052	การศึกษาเปรียบเทียบสาขาวิชาดนตรีระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย	เคลน บุญยานันต์
28	P-ED-054	การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพินิจวิทยา จังหวัดลำปาง	ทักษพร คำไผ่ประพันธ์กุล
29	P-ED-055	การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นจากภูมิปัญญาจักสาน ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จังหวัดลำปาง	สุดาพร ทิพย์มณี
30	P-ED-056	การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา กรณีศึกษา : รายวิชา คศ 105 คณิตศาสตร์ สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	พิลาศลักษณ์ ศรีแก้ว
31	P-ED-057	การศึกษาสภาพการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3	วิไลวรรณ สุขป้อม
32	P-ED-058	การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ สิ่งแวดล้อม (STSE) ที่ส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหาและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง	กฤติดา ชายน้อย
33	P-ED-062	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1	ภาคภูมิ บุญชื่น
34	P-ED-065	การศึกษาความสามารถในการใช้คำพ้องของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพหุสภกรรมการ	สุจิตรา เลิศเสมอบุญยานันต์

กำหนดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการพหุศาสตร์วชิรวิทย์ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ลำดับ	รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
35	P-ED-075	การพัฒนาเว็บไซต์อบรม เรื่องการใช้โปรแกรม Desktop Author ตามรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์	ปรียาภัทร สว่างเนตร
36	P-ED-077	รูปแบบและประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	สิริรักษ์ รัชชชานติ
37	P-ED-078	ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก	เอกพันธ์ นันติ

กำหนดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการพหุศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 13.00 – 14.00 น.

ลำดับ	รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
1	P-SO-001	การดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ยุวดี พ่วงรอด
2	P-SO-002	การเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเจตคติต่อการเรียนของนักศึกษาโดยการใช้เกม	จิตรภาพ งามเนตร
3	P-SO-003	การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตอำเภอมะนัง จังหวัดพิษณุโลก	รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ
4	P-SO-004	คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในอำเภอมะนัง จังหวัดพิษณุโลก	บุษณีย์ เทวะ
5	P-SO-006	วิเคราะห์โครงสร้างการเขียนพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษประเภทข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	ผาณิตา เชิดเชื้อ
6	P-SO-007	พุทธปรัชญา: กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา	อาจารย์พระครูปลัดเถรา นวัตร ดีเยี่ยม
7	P-SO-008	การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการพลเรือนของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เขตอำเภอยะรัง จังหวัดพิษณุโลก	สุภฤกษ์ คชอาจ
8	P-SO-009	กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารการตลาดภาพยนตร์ไทย	อรพงค์ แพทย์คชา
9	P-SO-016	การวิเคราะห์โครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น	จริยา ยั่งยืน
10	P-SO-018	พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กับนักศึกษาที่ไม่เคยเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557	อัจฉิมา สมบัติปัน
11	P-SO-019	การศึกษาคำเหมือน (Synonyms) ที่ปรากฏในข่าวธุรกิจระหว่างหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์	ปรัชญาภรณ์ บรรเทา
12	P-SO-020	การวิเคราะห์โครงสร้างกรรมวาจก (Passive Voice) ในหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in White)	กรรณิการ์ ศรีเสนห์
13	P-SO-021	การวิเคราะห์โครงสร้างนามานุกรมประโยค (Noun Clause) ในหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องปริศนาหญิงชุดขาว (The Woman in White)	คณานนท์ เสือไว
14	P-SO-023	แนวทางการแก้ไขปัญหาการไม่ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลิงจังหวัดนครสวรรค์	กนกทิพย์ บำรุงศรี
15	P-SO-032	การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะรังจังหวัดร้อยเอ็ด	กัญญาณัฐ สวัสดิ์เอื้อ
16	P-SO-033	ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด	จันทร์แดง ยุชิต
17	P-SO-034	ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่น้อย อำเภอยะรังจังหวัดร้อยเอ็ด	ทองรัก หมอกมัว
18	P-SO-035	การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งกุลารักษ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด	อรอุมา สระแก้ว

กำหนดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการพหุศาสตร์วชิราวุฒิมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ลำดับ	รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
19	P-SO-036	ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	อนุภาส มังสระคู
20	P-SO-038	ปัญหาการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองหลวง – แหลมแค อำเภอมือง จังหวัดตาก	รุจภา สุกใส
21	P-SO-039	การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จังหวัดกำแพงเพชร	ชามา เทียนโสภา
22	P-SO-041	พฤติกรรมกรปฏิบัติตามกฎหมายของผู้จำหน่ายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	ญาติพิชัย กลิ่นเจริญ
23	P-SO-042	การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทางการเมืองของนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด	พัชรี ศิลารัตน์
24	P-SO-043	ปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านวารสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก: กรณีศึกษา นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการชั้นปีที่ 3	สธิศักดิ์ รังสีนานนท์
25	P-SO-051	การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้า OTOP กลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านท่าแค อำเภอมือง จังหวัดตาก	น้ำฝน คงสกุล
26	P-SO-054	การเปรียบเทียบการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและแบบอเมริกันในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของนักศึกษาระดับ ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก	ศุภนิตา พงษ์สุวรรณ
27	P-SO-055	การศึกษาปัจจัย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา	นงคราญ บุญขันแก้ว
28	P-SO-057	การศึกษาความสามารถในการฟังเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก	กรรณิกา เครือหนู
29	P-SO-059	แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครกไม้พืงประสงค์ของวัยรุ่นหญิงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อำเภอมือง จังหวัดนครสวรรค์	สุวรรณา คุณดิลกณัฐสา
30	P-SO-060	ปัญหาในการเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	กิจจานุรักษ์ ตั้งจิตนุสรณ์
31	P-SO-061	ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนในการบริหาร กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38	สมชาย บุญอินทร์
32	P-SO-062	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	ดวงจันทร์ แก้วกวางพาน
33	P-SO-063	การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนตรัคติวิสต์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดลำปาง	จันทร์จิรา รุ่งไพลิน
34	P-SO-064	การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนตรัคติวิสต์โดยใช้ภูมิปัญญา เป็นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) จังหวัดลำปาง	สุพรรณษา ภูมิบริสุทธิ์
35	P-SO-068	การพัฒนาการออกเสียงพยัญชนะ [S] และ [Z] ตามหลักสัทศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน	ศิริลักษณ์ นรินทร์รัตน์
36	P-SO-069	ผลการจัดกิจกรรมนันทนาการในค่ายพักแรมที่มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก	แจ่มใส จันทร์กลาง

กำหนดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการพหุศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ลำดับ	รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
37	P-SO-070	การจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยโปรเจกต์ลึกลับแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	นัทกาญจน์ จัวนจินดา
38	P-SO-071	การจัดการความรู้ทางการบัญชีเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูป ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยสไลด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก	ยุพรัตน์ จันท์แก้ว
39	P-SO-073	พฤติกรรม การเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	ชมปณีสกาญจน์ ศุภางค์ธนาภานต์
40	P-SO-075	การศึกษาระบบบัญชีและการออกแบบเอกสารทางการบัญชี กรณีศึกษากลุ่มงานพัฒนาอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนวัดเขาแก้ว	ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์
41	P-SO-077	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารประจำทางสายนครสวรรค์ – กรุงเทพมหานคร ในเขตบริการ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	จารุวรรณ กมลสินธุ์
42	P-SO-078	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก	ชญาภา อินอยู่
43	P-SO-079	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อของฝาก กรณีศึกษา ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	ประกายใจ อรจันทร์
44	P-SO-080	การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ร้านจันทร์สุวรรณ โมจิ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	วันเกษม สุขะพิบูลย์
45	P-SO-081	การศึกษาวิถีแห่งการดำรงชีวิตของประชากรในชุมชนโดยรอบเหมืองทองคำจังหวัดพิจิตร	พีระพงษ์ เนียมเสวก
46	P-SO-082	การศึกษาความหมายและประเภทของคำเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น	กานดา ไชยเพชร
47	P-SO-084	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านนาต้นจัน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	สุวิจันกานดา พูลเอียด
48	P-SO-085	การใช้เกมคำศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ จังหวัด น่าน	ศิวลี ไชยคำ
49	P-SO-087	การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้คำ 离合词 (Lihe Ci) ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพหุศาสตร์	สุธัญญา ปานทอง
50	P-SO-089	การศึกษาการพัฒนาและความเป็นไปได้ของชุมชนสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ เพื่อเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	รัชฎาภรณ์ พัฒนะ
51	P-SO-090	การศึกษาวิธีใช้คำสำนวนในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายให้เลือก	สิริธร อริยะเพชร
52	P-SO-091	การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ เรื่องการเขียนคำที่ประสมกับสระของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเด่น ต. สมัย อ. สบปราบ จ. ลำปาง	กัญญา ลาดปะละ
53	P-SO-092	การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIKO สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพหุศาสตร์	ขจรศักดิ์ บุญช่วย
54	P-SO-093	การวิเคราะห์การใช้คำอุทานภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนเรื่องบ้านนี้ต้องมีเมีย	น้ำตาล แพงสี
55	P-SO-095	การศึกษาความเข้าใจและความสามารถในการใช้คำกริยานุเคราะห์รูป You ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพหุศาสตร์	นพรัตน์ กลิ่งกลิ่น

กำหนดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการพหุศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 14.00 – 15.00 น.

ลำดับ	รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
1	P-SC-001	การพัฒนาและประยุกต์ใช้ตัวดูดซับธรรมชาติจากไคโตซานและ อนุภาคนาโนเพื่อการบำบัดน้ำเสีย	สมฤทัย ต้นมา
2	P-SC-002	การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบไส้กรองน้ำเซรามิกสีในบ้านพักอาศัยจากดินตะกอนประปา	พรชัย ปานทุ่ง
3	P-SC-004	การรู้เข้าของลำดับบนการส่งไม่ขยายเชิงเส้นกำกับในปริภูมิบานาค	โสธญา เตือนสติ
4	P-SC-005	เซตย่อยวิซันยค่าสองช่วงค่าช่วงของ $\$Gamma\$ -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย$	รัชดาภรณ์ ทิมัน
5	P-SC-006	ผลของอุณหภูมิในเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีผลต่อการอบกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อน พิษณุโลก	วิทยา พรหมพฤกษ์
6	P-SC-007	เซตย่อยวิซันยสองช่วงค่าช่วงของกึ่งกรุป	ชฎารัตน์ ถาปิ่น
7	P-SC-008	การพัฒนาชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกล	ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล
8	P-SC-009	การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนหนาแน่นต่ำมากและไวเทลโล จีนินรีเซพเตอร์ในไก่สายพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก	วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์
9	P-SC-010	ประสิทธิภาพระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา	วิรัช กาฬภักดิ์
10	P-SC-011	การถอดแบบบ้านไทเลยเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น	กิตติกร ศรีลานนท์
11	P-SC-012	ทฤษฎีบทจุดตรึงบนปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์	ปรัชญา ศิริ
12	P-SC-014	ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันข้าวโพดที่หมักด้วยคีเฟอร์	เจนจิรา กลิ่นรัตน์
13	P-SC-015	ทฤษฎีกราฟกับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดพิษณุโลก	เวธกานต์ มีสุข
14	P-SC-016	การผลิตฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้งฟักทองและแป้งลูกเดือย	กรองกาญจน์ จันดี
15	P-SC-017	ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากใบกระถินและเมล็ดกระถิน	พิชยา โชติวรรณกุล
16	P-SC-018	ความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพหุศาสตร์	สุธารัตน์ อ่อนน้อมดี
17	P-SC-020	การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เห็นนางฟ้าทอดกรอบเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา	ธนพล กิจพจน์
18	P-SC-021	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	เยาวเรศ กาฬภักดิ์
19	P-SC-022	เงื่อนไขจำเป็นของการเป็นจุดสมดุลหรือคาบ 4 ของระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง	คนธรัตน์ ทะมา
20	P-SC-023	อิทธิพลของอัตราส่วนถ่านชีวภาพต่อฟางข้าวร่วมกับมูลแพะต่อคุณสมบัติบางประการของปุ๋ยหมัก	ภาณุเดชา กมลมานิตย์
21	P-SC-024	การศึกษารูปแบบการเลี้ยงต่อสมรรถนะการผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี กรณีศึกษา : ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	ธันวา ไวยบท
22	P-SC-025	การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง	ศศิธร เทศธรรม
23	P-SC-027	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังเสริมใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง	ดวงรัตน์ จิตรำพึง
24	P-SC-028	ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยผงเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์บราวนี่	กัญญะระพี บัวสุวรรณ
25	P-SC-030	การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมีเทนจากน้ำกากส่าด้วยการหมักร่วมกับกากน้ำตาล	ชัชวินทร์ นวลศรี
26	P-SC-031	การวิเคราะห์ปริมาณเคอคูมินอยด์ในตัวอย่างด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง	วิษณุ ธงไชย
27	P-SC-032	การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์กัมมี่เยลลี่	ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์

กำหนดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการพืชมูลนิธิ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ลำดับ	รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
28	P-SC-033	ชาสมุนไพรอินทรีย์	สุธิตา ทองอยู่
29	P-SC-034	สมบัติเชิงหน้าที่ของผงมิวซิเลจจากเมล็ดแมงลักและการใช้เป็นสารให้ความคงตัวในไอศกรีมวานิลลา	ประเสริฐ จริยะเลอพงษ์
30	P-SC-035	ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อคุณภาพของหมั่นโถว	สุพัตรา หวามา
31	P-SC-036	การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพร	วรวิมล นาคแก้ว
32	P-SC-037	ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบน้อยหน่า และใบสาบเสือในการควบคุมหนอนใยผัก	พัชราวรรณ เรือนโต
33	P-SC-038	การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร : กรณีศึกษาของกลางสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพืชมูลนิธิ	เบญจรัตน์ ทอมสมบัติ
34	P-SC-039	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแผ่นอบกรอบ	ศิริลักษณ์ บุญแก้ว
35	P-SC-040	ผลของการเสริมแป้งใยอาหารสูงต่อสมบัติของเส้นขนมจีนอบแห้ง	พรทิพย์ เหล่าทองสาร
36	P-SC-041	การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและแร่ธาตุของข้าวกล้องและข้าวหอมดอย : ข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเชียงราย	ณัฐธิดา ชัยชนะ
37	P-SC-042	การใช้น้ำกาสาเป็นตัวประสานในกระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งจากขี้ข้าวโพดและเปลือกข้าวโพด	จักรกฤษ ศรีละออ
38	P-SC-043	การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรด้วยวิธีเกษตรปลอดภัย	อัษฎาภรณ์ สนั่นนาม
39	P-SC-045	การพัฒนาระบบเว็บไซต์โครงการและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองกลด จ.พิจิตร	อมิตตา คล้ายทอง
40	P-SC-048	การสำรวจและศึกษาสัณฐานวิทยาของต้นจัน (<i>Diospyros decandra</i> Lour.) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	เยาวพา กลิ่นกุหลาบ
41	P-SC-050	การศึกษากิจการและองค์ประกอบขยะมูลฝอยจากตลาดนัดในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	ชามะเลียง เชาวธรรม
42	P-SC-051	การศึกษาวิธีการใช้ผักตบชวาในการขจัดคราบน้ำมัน	กาญจนา ภิญโญภาพ
43	P-SC-052	การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมีตรีผลา	ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์
44	P-SC-053	การออกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของกล้าไม้ในเรือนเพาะชำ เพื่อการคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ	สมบูรณ์ คำเตจา
45	P-SC-054	การเปลี่ยนคาบวงโคจรของระบบดาวคู่ U Pegasus	แสงเดือน ประภาตะนันท์
46	P-SC-056	ผลของสารสกัดใบอ้อยต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค	ศิริพร แสงทอง
47	P-SC-057	การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคโดยสารสกัดหยาบใบมันสำปะหลัง	กนกพร ประโยชน์ยิ่ง
48	P-SC-058	การกระจายตัวของพรรณไม้ให้สีธรรมชาติ ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหินลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	อภิญญา บอนคำ
49	P-SC-068	การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมอัตโนมัติของห้องแม่ข่ายผ่านแอปพลิเคชันไลน์	สมภพ มุสิกร
50	P-SC-069	การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษาพืชวงศ์ถั่ว ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโคกข้าว จังหวัดมหาสารคาม	เบ็ญจพรรณ จารัตน์
51	P-SC-070	การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชท้องถิ่นในโรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน	กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์

กำหนดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการพหุศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ลำดับ	รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
52	P-SC-071	การประเมินคุณภาพดินและสถานการณ์คุณภาพน้ำและคุณภาพดินบางประการ บริเวณพื้นที่การเกษตร ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์
53	P-SC-072	ความแปรผันของคุณภาพน้ำที่ชุมชนในช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างวัน ทัศนศึกษา : เขตเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	ทัตวรรณ สิงห์มณี
54	P-SC-073	การพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ตโฟน เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์	ชนวัฒน์ ถาวรกุล
55	P-SC-074	การพัฒนาระบบส่งเสริมวินัยโภชนาการ โดยใช้การส่งภาพกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต	อุไรวรรณ รักผกาวงศ์
56	P-SC-075	การเปรียบเทียบผลการทดสอบ จากการใช้ระบบสร้างและตรวจแบบทดสอบพีชคณิตเชิงสัมพันธ์	พงษ์เทพ รักผกาวงศ์
57	P-SC-076	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงชาจากกลีบบัว	พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์
58	P-SC-079	ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การให้บริการขนส่งสาธารณะจังหวัดนครสวรรค์	พุทธพร ไสว
59	P-SC-080	สมบัติทางเคมี-กายภาพและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันมะพร้าวที่สกัดด้วยวิธีการต่างกัน	กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
60	P-SC-081	การพัฒนาสบู่ก้อนจากสารสกัดฟ้าข้าว	ศิริรัตน์ พันธุ์เรือง
61	P-SC-083	ระบบฐานข้อมูลร้านเช่าแบบเสา,แบบคาน,นั่งร้าน ทัศนศึกษาร้านยูทงแบบก่อสร้าง จ.พิษณุโลก	สิวินีย์ ศรีสร้อยทองสุข
62	P-SC-084	ความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพแวดล้อมในชุมชนบริเวณโดยรอบสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ในเขตตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	เดชาธร แสงคำ
63	P-SC-085	การสำรวจและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในแม่น้ำน่าน	ประกาศศิริ ใจผ่อง
64	P-SC-086	ระดับความตึงเครียดบริเวณโรงเรียนที่มีการจราจรหนาแน่นในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพโร
65	P-SC-087	สาทิสสัณฐานและสมสัณฐาน ทัศนศึกษาฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกนามติกรี n และฟังก์ชันประกอบ	นางสาวรภััส มูลโมกข์
66	P-SC-088	ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ในอาคารโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	สุพัตรา เอี่ยมนาค
67	P-SC-089	ฤทธิ์ของปูนแดงต่อการฟักและการตายของลูกน้ำยุงลายบ้าน (<i>Aedes aegypti</i>)	อรรวรรณ วนะชีวิน
68	P-SC-091	ผลของสารสกัดหยาบจากลูกใต้ใบต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย <i>Staphylococcus aureus</i>	อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์
69	P-SC-094	ระบบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ทัศนศึกษาแผนกยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ พิษณุโลก	วิชุดา พุทธิโกษา
70	P-SC-095	การศึกษาชนิดสเปกตรัมดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M50	เปรมฤทัย ละเอียด
71	P-SC-096	นอน-ดีเทอร์มิแนนต์ ไฮเพอร์สปีดตีวชั้นเชิงเส้นสำหรับระบบพีชคณิต ชนิด ((n);(n))	จินตนา จูมวงษ์
72	P-SC-097	การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับวันสำคัญของไทยด้วยเทคโนโลยี QR CODE	วิโรวรรณ แสนชนะ
73	P-SC-098	การรับรู้คุณลักษณะและทัศนคติที่ส่งผลต่อการใช้งานพร้อมเพย์ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร	พุทธิงพงศ์ รัตนยืนยง
74	P-SC-100	การศึกษากระจุกดาว M93	บุษกร เวชประโคน
75	P-SC-101	อุบัติการณ์ของหนองพยาธิที่ติดเชื่อในลำไส้ปลาหมอที่อยู่ตามธรรมชาติและเลี้ยงในบ่อซีเมนต์	กัญฐิการ์ จงธรรม

กำหนดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการพืบลสงครวมวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ลำดับ	รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
76	P-SC-103	การศึกษาสารสกัดรากยอบ้านต่อฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส	ภรภัทร สำอางค์
77	P-SC-104	การผลิตสารสีของเชื้อรา <i>Monascus</i> spp. บนวัสดุทางการเกษตร	วิภาวรรณ ปู่คำปวง
78	P-SC-110	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองสมุนไพร	วริศรา ศรีโพธิ์
79	P-SC-112	การศึกษาของกระจุกดาว M46	ชินพรรณี ณ เรียงไธสง
80	P-SC-113	การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก	ฤทธิรงค์ แสงสร้อย
81	P-SC-116	การคัดกรองหาเชื้อราที่สร้างสารยับยั้งเชื้อรา <i>Colletotrichum musae</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> และ <i>Pyricularia grisea</i> จากเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากเปลือกองุ่นแดง	ชนิดาภา จันทรเขียน
82	P-SC-117	คุณสมบัติทางกายภาพบางประการ ปริมาณฟีนอลิก และเบต้าแคโรทีนของ สบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้ำผึ้ง	มณฑา หมี่ไพรพฤษ์
83	P-SC-118	สารกาวและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ในน้ำแช่ 4 ชนิด	อนุสรรา วงษ์ไฉ
84	P-SC-119	การพัฒนาเม็ดบีด้อมัลชันเพื่อใช้เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง	จิรศิต อินทร
85	P-SC-120	การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องการป้องกันการสูบบุหรี่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	อาทิตยา ทองมี
86	P-SC-121	สารสกัดจากต้นจัน (<i>Diospyros decandra</i> Lour.) เพื่อใช้เป็นสีย้อมเส้นไหม	เบญจวรรณ หิรัญโกย
87	P-SC-122	การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และกลีบดาวเรืองในอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย	ณัฐมาเฉลิมแสน
88	P-SC-123	การพัฒนาเนื้อเซรามิกชนิดไฮ-อะลูมินา สำหรับอุตสาหกรรมใส่กรองน้ำ	นิวัตร พัฒนะ
89	P-SC-124	ตัวแบบการพยากรณ์ราคาทองคำในประเทศไทย	จิรพัชร ฤทธิชัยเจริญ
90	P-SC-125	ทฤษฎีบทจากรูปแบบ (s,t) และจากรูป-ลูกศรแบบ (s,t) โดยวิธีการเมทริกซ์	บัญญัติ เปรมศรี

กำหนดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการพหุศาสตร์วชิรวิทย์ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เวลา 14.00 – 15.00 น.

ลำดับ	รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
1	P-HE-001	การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงแผนกถอดซังอัด โรงงานยางแท่ง จังหวัดพิษณุโลก	ธัญลักษณ์ น้อยผล
2	P-HE-002	การศึกษาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซภายในห้องผู้โดยสารรถยนต์	รัตนวดี ทองบัวบาน
3	P-HE-003	ผลของการสอนสุขศึกษาต่อความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านพลาญชุมพล	เยาวลักษณ์ ทาทอง
4	P-HE-004	ความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขต่อบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีศึกษา: จังหวัดพิษณุโลก	ณิชา สุริยากานนท์
5	P-HE-005	ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42	ทินกร บุญปิ่น
6	P-HE-006	สภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมของครัวเรือนในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	ตะวัน บุญเสื่อ
7	P-HE-007	รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวาน	ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์
8	P-HE-008	การสังเคราะห์สถานการณ์การระบาดของยาเสพติดในจังหวัดอุดรดิตถ์	ศรัณยู เรืองจันทร์
9	P-HE-009	ผลการฝึกพลัยโอเมตริกด้วยเมดิซินบอลและการฝึกเวทเทรนนิ่งต่อความเร็วในการพายเรือมังกร	เสาวณีย์ คำแสง
10	P-HE-010	ประสิทธิผลของโปรแกรมการอบรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อความรู้ เจตคติ และทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก	วิภาพร สิทธิศาสตร์
11	P-HE-011	การจัดการตนเองด้านพฤติกรรมบริโภคของผู้ป่วยเบาหวานที่อาศัยในกึ่งเมือง	สิริวัฒน์ आयुวัฒน์
12	P-HE-012	ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพช่องปากกับโรคฟันผุในผู้สูงอายุ อำเภอศรีราชา จังหวัดสุโขทัย	เอกพงศ์ เกยงค์
13	P-HE-013	พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	สุพัตรา ไชยธรัตน์
14	P-HE-014	ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	เกศินี ป้องแก้วน้อย
15	P-HE-015	ความสัมพันธ์ของความรู้ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการร้านอาหาร ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	กมลวรรณ พลพัทธ์
16	P-HE-017	การประเมินความเสี่ยงระดับเสียงและการสร้างแผนที่เส้นเสียง ของโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี	ศุภัทธนนท์ รักพงษ์
17	P-HE-018	ต้นทุนการบาดเจ็บจากการใช้จักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก	สุขสมาน สังโยคะ
18	P-HE-019	ผลการพัฒนานวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน”	ปกิตตา มिया
19	P-HE-022	ผลของการใช้นวัตกรรม “วงล้อเตือนไตเสื่อม” ต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ โรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน	ภาวิณี วิพัชกรุฑ
20	P-HE-023	ผลของการใช้นวัตกรรม “ดวงเกลือ มัน ตาล ดวงตาล มัน เกลือ” ต่อการควบคุมระดับความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ	จามจรี ปิดตาระพา

กำหนดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการพหุศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว เวลา 15.00 – 16.00 น.

ลำดับ	รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
1	P-MA-012	ศักยภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มธุรกิจการค้า การบริการสู่เศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู	รัชนิวรรณ พูลสวัสดิ์
2	P-MA-016	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความง่าย ความมีประโยชน์ และความตั้งใจใช้ระบบการชำระเงิน SAMSUNG PAY ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร	อัครภาส เกียรติเสริมขจร
3	P-MA-017	การจัดการการเงินเพื่อชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	ศิริพร โสมคำภา
4	P-MA-018	การพัฒนาระบบบัญชีเชิงพาณิชย์สำหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมจีนบ้านหนองบัวเหนือ จังหวัดตาก	ยุพิน มีใจเจริญ
5	P-MA-019	การศึกษาการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพหุศาสตร์ ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพหุศาสตร์	ศีลดา สุขเกิด
6	P-MA-020	การรับรู้ถึงประโยชน์และความพึงพอใจในการรับชมรายการข่าวอาชญากรรมจากสื่อโทรทัศน์ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพหุศาสตร์	จิรวัดณ์ ทองสุข
7	P-MA-021	พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติ ที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพหุศาสตร์	มณิสรา นครจันทร์
8	P-MA-023	การศึกษาพฤติกรรมการรับข่าวสารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพหุศาสตร์ของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพหุศาสตร์	ชนิษฐา กริมหนู
9	P-MA-025	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสาร และส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้ารับบริการคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก	สิริรัตน์ บุญเรือง
10	P-MA-026	ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเกษตรกรหมู่ 4 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก	รัตนา สิทธิอ่วม
11	P-MA-027	ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต	ปณัญพร ต้นตราพล
12	P-MA-028	พฤติกรรมการออมของพนักงานเงินเดือนประจำเปรียบเทียบกับเจ้าของกิจการ	ชนัยนพร พุทธแก้ว
13	P-MA-029	การหนุนเสริมเครือข่ายชุมชนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นบ้านบางกระน้อย อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	วาสิกา โพธิ์หิรัญ

กำหนดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการพหุศาสตร์วชิรวิทย์ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

กลุ่มที่ 6 ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เวลา 15.00 – 16.00 น.

ลำดับ	รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
1	P-AB-011	การส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช	สุภาวดี แหยมคง
2	P-AB-014	แนวทางการลดใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่	พัทธนันท์ โกธธรรม
3	P-AB-018	การศึกษาการมีส่วนร่วมด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนบึงทับแรด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร : ด้านหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน	โชติ บดีรัฐ
4	P-AB-019	การสร้างสรรคสื่อและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ต่อการลดความเสี่ยงในการตั้งครกในวัยเรียน ของ โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก	ยรรยงวรกร ทองแถม
5	P-AB-020	แนวทางการจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	อรรถพล รอดแก้ว
6	P-AB-021	การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการจัดการขยะเปลือกกล้วยเพื่อใช้เป็นต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของชุมชนหนองตุม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย	ปุณณดา ทะรังศรี
7	P-AB-022	แนวการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลบึงทับแรด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	นันทพันธ์ คดคง
8	P-AB-023	การพัฒนาแบบส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตโดยกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์	พัสกร ลีวิเศษพัฒนา
9	P-AB-024	การศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการขยะฝอยแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมของชุมชนตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร	พัชรา วงศ์แสงเทียน
10	P-AB-025	การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดง ทัศนศึกษา การขับร้องทำนองสรภัญญะเป็นภาษาอีสานของตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	อัญญาพร มาบวบ
11	P-AB-026	ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาภูมิปัญญารักบัวเชื่อมของชุมชนทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ
12	P-AB-027	กลไกการบริหารจัดการรูปแบบเพื่อส่งเสริมรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	พลอยภัทร ก้อนบาง
13	P-AB-028	ชุมชนนำร่องลดเสี่ยงโรคเบาหวาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ทัศนศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร	กัญเกียรติ ก้อนแก้ว

กำหนดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการพหุสภคณาจารย์ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
หัวข้อ “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

กลุ่มที่ 7 ด้านวิจัยสถาบัน เวลา 15.00 – 16.00 น.

ลำดับ	รหัส	เรื่อง	ผู้นำเสนอ
1	P-RE-004	ฐานข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพหุสภคณาจารย์	วีระศักดิ์ ทองอ่อน
2	P-RE-006	การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพหุสภคณาจารย์	จิราพร บุญมีพิพิธ
3	P-RE-007	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาลอง	นิชฌานชวิต ชัยมณี
4	P-RE-009	สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส
5	P-RE-011	การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์	วิลาวัลย์ มั่นคง
6	P-RE-012	ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโรงเรียนป่าซาง	รัชชานนท์ จึงวิสิฐวานิชกุล
7	P-RE-013	แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของบุคลากร คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพหุสภคณาจารย์	กัญญาวีร์ สมณี